



สารสัมพันธ์

ฉบับที่

9

14 พฤษภาคม 2563

เรียน ผู้ปกครอง

สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน สู่ปีการศึกษาใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในเร็ว ๆ นี้ค่ะ โรงเรียนเลิศหล้า มีความยินดี และขอขอบคุณผู้ปกครองที่ได้มอบความไว้วางใจให้บุตรหลานอยู่ในความดูแลของโรงเรียน และร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวเลิศหล้าของเรา สำหรับปีการศึกษา 2563 นี้ ท่านผู้ปกครองคงทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า เป็นปีการศึกษาที่มีความพิเศษ และแตกต่างจากปีการศึกษาที่ผ่านมา สืบเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศ ตลอดจนสังคมโลก ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานต่าง ๆ และการดำเนินชีวิตส่วนบุคคลในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั้งคนใกล้ชิดและคนทั่วไป และแน่นอนว่ารวมถึงการทำงาน และการเรียนด้วยเช่นกันค่ะ ด้วยเหตุนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียนเลิศหล้า จึงได้กำหนดนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการ และการดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และในโอกาสใกล้ช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเลิศหล้า จึงมีข้อมูลข่าวสารสำคัญ รวมถึงแนวทางปฏิบัติ และสิ่งที่โรงเรียนจะต้องขอความร่วมมือจากท่านมาประชาสัมพันธ์ผ่านสารสัมพันธ์ฉบับที่ 1 ดังนี้ค่ะ

1. กำหนดการและขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และการจำหน่ายและรับแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2563
2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมผ่านสื่อดิจิทัล (Lertlaha Online Education)
3. ปฏิทินการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563

ในการนี้ โรงเรียนได้แยกประกาศออกเป็น 3 ฉบับตามหัวข้อเบื้องต้น เพื่อความชัดเจนและความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลของท่าน ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองกรุณาอ่านและศึกษาข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียด และหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อฝ่ายธุรการของโรงเรียนได้ในเวลาทำการวันจันทร์ - วันเสาร์ 08.00 - 16.00 น.

โรงเรียนเลิศหล้า ขอภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงบางประการและโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านอีกครั้ง สำหรับความร่วมมือ ความเข้าใจ และการสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านผู้ปกครองและนักเรียน ให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่เข้มแข็ง เพื่อให้เราพร้อมก้าวผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ด้วยรักและผูกพัน

โรงเรียนเลิศหล้า